



เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๓ ร่วมกับคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ และพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมการการ

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณา ดังนี้

การพิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งนี้ ที่ประชุมได้เชิญ รองศาสตราจารย์ เสรี วงษ์มณฑา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศฯ นั้น มีประเด็นที่ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนี้

๑. การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) ปัจจุบันคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาจะต้องมีการบรรจุหลักสูตร “การรู้เท่าทันสื่อ” ไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ซึ่งจะ让孩子และเยาวชนมีการเรียนรู้เท่าทันสื่อได้มากยิ่งขึ้น

๒. การปฏิรูปแนวทางการกำกับดูแลสื่อออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้สื่อเพื่อการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ หลอกลวง หรือโพสต์ข้อความโจมตี (Cyberbullying) เป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้อย่างถูกต้อง

๓. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เห็นว่า การดำรงตำแหน่งโฆษกประจำส่วนราชการต่าง ๆ ควรให้มีการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและควรสนับสนุนให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ รวมทั้งบุคคลที่จะมาทำหน้าที่นั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมด้วย เพื่อให้ได้บุคคลมาทำหน้าที่โฆษกในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างแท้จริง



สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์มากเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรปรับแนวคิด ทักษะคติ และกระบวนการทำงานใหม่ เพื่อให้ส่วนราชการได้ตระหนักในการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือกันในการทำงานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ และการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้มีการรู้เท่าทันสื่อให้มากยิ่งขึ้น

